



ที่ ยส ๐๐๒๓.๒/ว **สสจ.ยส**

ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐

**๑๒** กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเชี่ยวชาญรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี)

เรียน นายอำเภอเมืองยโสธร นายอำเภอกุดชุม นายอำเภอเลิงนกทา นายอำเภอทรายมูล นายกองค้การบริหาร ส่วนจังหวัดยโสธร และนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๒๓.๒/ว ๔๐๘๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๒๓.๒/ว ๒๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๔ จำนวน ๑ ชุด ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดยโสธร แจ้งให้ทราบว่าสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้แจ้งผลการประเมินผลงาน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนให้มีวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเชี่ยวชาญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙ รุ่น ให้แก่ผู้ที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษแล้ว มีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยให้รวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่ผ่านการพัฒนาโครงการดังกล่าวแล้ว จัดส่งให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำส่งคณะกรรมการประเมินผลงานต่อไป นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งว่า คณะกรรมการประเมินผลงานได้นำส่งผลการประเมิน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จังหวัดยโสธร จึงขอแจ้งผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และนำเสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยให้เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต. จังหวัดยโสธร แล้วแต่กรณี ภายใน วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ กรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ให้ติดต่อขอรับ ข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E – Mail) local\_edu1@hotmail.com รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอ ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีรายชื่อทราบ และดำเนินการเช่นกัน

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร.๐ ๔๕๗๑ ๓๐๓๕ ต่อ ๒๑,๒๒

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร : “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

(นายสุวัฒน์ เข็มเพชร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร



ศาลากลางจังหวัดยโสธร  
 เลขที่รับ 140 68  
 รัับวันที่ 6 ก.ย. 2566 น.

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๔

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๔ กันยายน ๒๕๖๖

ส่งส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร  
 เลขที่ 7664  
 วันที่ 6 ก.ย. 2566 น.  
 ผ.บ.ท.  กง.บถ.  กง.สส.  
 กง.กม.  กง.กจ.  กง.บป.

เรื่อง แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยี่ยมยาวอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ส่งผลงานหลังอบรม ๓ ปี).....น.

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔ /ว ๑๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕  
 ๒. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔ /ว ๕๐ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยี่ยมยาว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙ รุ่น ณ นงนุช รีสอร์ท อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, โรงแรมเมาน์เทนบีชไฮเต็ล พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี, โรงแรมไพลิน พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และโรงแรมขอนแก่นไฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้แก่ผู้ที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษแล้วมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้มีหนังสือขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด รวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการดังกล่าว แล้วจัดส่งให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ ตำบลคลองสอง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำส่งคณะกรรมการประเมินผลงานต่อไป ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า คณะกรรมการประเมินผลงานได้นำส่งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว และเพื่อให้การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) จึงขอแจ้งผลการประเมินให้สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ทราบ และนำเสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ โดยให้ตรวจสอบว่า ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่ผ่านการประเมินดังกล่าว เป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือไม่ หากผ่านการพัฒนาแล้ว และสามารถนำมาใช้ประกอบการแต่งตั้งได้ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ให้เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จากนั้นให้นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ ตามมติดังกล่าว สำหรับกรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่ผ่านการพัฒนาฯ ภายหลังจากวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

/ให้การ...

ให้การแต่งตั้งมีผลนับตั้งแต่วันที่ผ่านการพัฒนาฯ เป็นต้นไป (นายกองศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถออกคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษได้, จนกว่าจะผ่านการพัฒนาฯ) ทั้งนี้ กรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ให้ติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงาน, ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E - Mail) local\_edu1@hotmail.com โดยระบุหัวข้อเรื่องว่า “ขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ” พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการที่รับรองสำเนาถูกต้อง และขีดคร่อมสำเนาบัตรโดยระบุข้อความว่า “ใช้สำหรับติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ เท่านั้น” เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของผลงานจริง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๒๒๖-๙  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน นายธิติวัดน์ สงข์ทอง  
โทร. ๐๘๕ - ๙๖๖๙๕๕๕

บัญชีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)  
 ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ กรณีเยี่ยมยา รอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)

จังหวัดยโสธร

ที่	อบจ./เทศบาล/อบต.	สำนัก/กอง/สถานศึกษา	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สรุปผล การประเมิน
๑	ทต.ทรายมูล	รร.เทศบาลตำบลทรายมูล	น.ส. กรองแก้ว	สอนพลทัน		ครู	ผ่าน
๒	ทต.ทรายมูล	รร.เทศบาลตำบลทรายมูล	นาง สถากร	คำดี		ครู	ผ่าน
๓	ทต.ทรายมูล	รร.เทศบาลตำบลทรายมูล	น.ส. สุนันฎา	ปากวิเศษ		ครู	ผ่าน
๔	ทต.ทรายมูล	รร.เทศบาลตำบลทรายมูล	นาง สุภาพ	คำทอง		ครู	ผ่าน
๕	ทต.เด็ด	ศพต.ทต.เด็ด	นาง ณัฐจิรา	บุตรินทร์		ครู	ผ่าน
๖	ทต.บุงคำ	ศพต.บ้านนาออก	น.ส. ศรีษา	สิทธิวงศ์		ครู	ผ่าน
๗	ทต.กุดเชียงหมี	ศพต.วัดศรีบุญเรือง	นาง สายฝน	สุริยวงศ์		ครู	ผ่าน
๘	ทต.กุดเชียงหมี	ศพต.วัดศรีบุญเรือง	นาง นงนุช	เนตรวงศ์		ครู	ผ่าน
๙	ทต.สามแยก	ศพต.วัดพิทักษ์นาราม	นาง ปราณี	ผดากเวช		ครู	ผ่าน
๑๐	ทต.ยโสธร	รร.เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา	น.ส. จิตรพร	สามารถ		ครู	ผ่าน
๑๑	ทต.ยโสธร	รร.เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา	น.ส. นุจนาง	ขุนาพรหม		ครู	ผ่าน
๑๒	อบต.ทุ่งนางโกล	ศพต.บ้านทุ่งนางโกล	น.ส. ยุพิน	ศรีวิเศษ		ครู	ผ่าน
๑๓	อบต.หนองแหน	ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพนทราย	นาง ดวงหทัย	ศรีวิเศษ		ครู	ผ่าน
๑๔	อบต.ดงมะไฟ	ศพต.บ้านดงมะไฟ	นาง กิ่งแก้ว	คำผา		ครู	ผ่าน
๑๕	อบจ.ยโสธร	รร.หนองแหนพัฒนวิทยาคม	น.ส. นัยนา	ศรีชนะ		ครู	ไม่ผ่าน
๑๖	ทต.สวาง	ศพต.บ้านดอนฮี	นาง จันทร์ตะนา	สร้อยแก้ว		ครู	ผ่าน

